

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุมและได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ การเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ได้บัญญัติว่า การจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ให้ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนั้นทั้งฉบับ โดยต้องกระทำในวันเดียวกันที่ราชอาณาจักรฯ ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติเสนอประเด็นอื่นใดไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมไปในคราวเดียวกันด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องเสนอภายในสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคสาม เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประกอบการพิจารณาด้วย

เพื่อให้การเสนอความคิดเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้มีการประชุมและมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการทุกคณะพิจารณากำหนดประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติฟังความคิดเห็นจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญ และจากการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้เห็นชอบด้วยกับกรอบในการเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทางพิจารณาประกอบการอภิปราย คือ

๑. ควรคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นส่วนรวม
๒. ควรเป็นประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศ หรือมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งประเทศ
๓. ควรเป็นคำถามที่สามารถนำความเห็นส่วนใหญ่ของประชาชนในประเทศเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศ เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ด้วยความสงบเรียบร้อย
๔. ควรเป็นคำถามที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการกำหนดทิศทางของประเทศหรือการบริหารประเทศได้
๕. ควรเป็นคำถามที่ร่างรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติไว้ เพื่อเป็นทางออกของการแก้ปัญหาของประเทศ

ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯ พิจารณา จำนวน ๒ ญัตติ คือ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณากรณีการแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการการปรองดองแห่งชาติภายหลังรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ซึ่ง พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้เสนอ (ประเด็นคำถาม คือ เมื่อรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามติ ได้เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้จัดตั้งคณะกรรมการการปรองดองแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้แทนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน)

๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาคำถามหรือความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งคำถามประชามติเพิ่มเติม ซึ่ง นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้เสนอ (ประเด็นคำถาม คือ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ในระยะ ๕ ปีแรก นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็นชอบของรัฐสภา)

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล ตามลำดับ มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้มีการเสนอประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม และได้ลงมติเห็นชอบให้เสนอคำถามหรือความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๑ ประเด็น

หลังจากนั้น พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้ขอลอนญัตติ เรื่อง ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณากรณีการแสดงความคิดเห็นการจัดตั้งคณะกรรมการการปรองดองแห่งชาติภายหลังรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้

จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับญัตติ เรื่อง ขอให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพิจารณาคำถามหรือความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการตั้งคำถามประชามติเพิ่มเติม ว่า “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่ในระยะ ๕ ปีแรก นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนี้ ให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็นชอบของรัฐสภา” ตามญัตติที่นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้เสนอ เพื่อส่งเป็นประเด็นคำถามหรือความเห็นของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาในการเสนอคำถาม ที่สมควร

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ทั้งนี้จะได้  
แนบข้อสังเกตของ นายคำคุณ สิทธิสมาน โดยเพิ่มข้อความว่า “โดยยกเว้น  
ไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเฉพาะจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง  
แจ้งไว้ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนปิดสมัครรับเลือกตั้งเท่านั้น” ไปด้วย

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๑๖ นาฬิกา

*ศิริ วัฒนศิริ*

(นางสายทิพย์ เชาวลิขิตกุล)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่  
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงาน rayงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

[www.parliament.go.th](http://www.parliament.go.th)